



การดำเนินงานรายตำบล TSI

ตำบล ลีนถิ่น อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ศักยภาพตำบล >	ประเมิน (ก่อน) ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง (11)	ประเมิน (หลัง) ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง (12)
<p>ข้อมูลพื้นที่ตำบล</p> <p>ตำบลลีนถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีครัวเรือนทั้งหมด 2,938 ครัวเรือน แบ่งออกเป็นชาย 4,211 คน หญิง 4,036 คน รวม 8,247 คนโดยแบ่งเขตการปกครอง หมู่ที่ 1 บ้านพุถ่อง, หมู่ที่ 2 บ้านกุยแห่, หมู่ที่ 3 บ้านพุถ่อ, หมู่ที่ 4 บ้านลีนถิ่น, หมู่ที่ 5 บ้านหนองบาง, หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจริญ, หมู่ที่ 7 บ้านนามกุย ทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด ขมิ้น ปาล์ม ข้าวไร่ และปลูกผลไม้ เช่น กล้วยไข่ ส้มโอ ทุเรียน เงาะ มะละกอ ฯลฯ มีสถานศึกษา 2 แห่ง ตลาดสด 2 แห่ง และศาสนสถาน 14 แห่ง</p>	<p>กลไกการดำเนินงาน</p> <p>โครงการ U2T ตำบลลีนถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1.ดำเนินการจ้างงานในชุมชน สร้างได้ให้แก่ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา 2.เก็บข้อมูล สถานภาพตำบลเพื่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาด้านต่างๆของตำบล 3.สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ทำให้รัฐมีฐานข้อมูลในการจัดการการ ป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 4.พัฒนาสินค้าประจำตำบล ได้แก่ พริกแกง กระเทียม บ้านหนองบาง และผ้าขาวม้า บ้านพุถ่อ เพิ่มศักยภาพสินค้า ทำให้เกิดการผลิที่รวดเร็ว เพิ่มยอดขาย และลดต้นทุนการผลิต พัฒนา ความรู้ในการหาช่องทางการตลาดและการสร้างสินค้าได้อย่างเหมาะสม ในยุคนิวโนมอล</p>		
<p>TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ</p>  <p>1. ด้านความเป็นอยู่ พบว่า เทศบาลมี การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเป็น ธรรม สามารถตรวจสอบได้ แต่ประชาชน บางหมู่บ้าน ยังขาดแคลนที่ดินทำกิน ยัง ผลทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในบาง หมู่บ้าน และเทศบาลมีต้องการผลักดัน และมโนนโยบายในการแก้ปัญหาดังกล่าว</p> <p>2. ด้านการศึกษา พบว่า คนอายุ 15-59 ปี ไม่สามารถอ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้</p> <p>3. ด้านรายได้ พบว่า ประชาชนในพื้นที่ ขาดแคลนที่ดินทำกิน และยังมียาได้น้อย ชาวอาชีพที่ ยั่งยืนในกลุ่มคนบางกลุ่มหรือบางหมู่บ้าน</p>	<p>ผลลัพธ์</p> <p>1. การจ้างงาน ดำเนินการจ้างงานบุคคล จำนวน 16 อัตรา ได้แก่ บัณฑิต จบใหม่ 6 อัตรา, ประชาชน 5 อัตรา และนักศึกษา 3 อัตรา</p> <p>2. การพัฒนาทักษะของผู้ถูกจ้างงาน โดยทุกคนเข้าอบรมพัฒนาทักษะ 4 หลักสูตรครบถ้วน ได้แก่ 1) Digital Literacy 2) English Literacy 3) Social Literacy และ 4) Financial Literacy ทั้งนี้ผู้ถูกจ้างงานที่ ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน ก.พ.ร. นั้นได้เข้าอบรม TDGA จำนวน 7 รายวิชา</p> <p>3. กิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ คือ การยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวโนมอล</p> <p>4. ข้อมูล Community Big Data มีการสำรวจข้อมูล 10 หมวดหมู่ รวมจำนวน 207 รายการ</p>		
<p>การพัฒนาพื้นที่ : การยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวโนมอล</p> <p>โจทย์ของพื้นที่ :</p> <ol style="list-style-type: none"> กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแปรรูปวัตถุดิบชุมชน เพื่อลดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ทางการตลาด ในยุคนิวโนมอล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตลาดเชิงรุกของผลิตภัณฑ์ชุมชน ยุคนิวโนมอล 	<p>ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ</p> <ol style="list-style-type: none"> รายได้เพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 15 จากยอดขายในท้องถิ่น ต้นทุนสินค้าลดลงร้อยละ 20 ราคาขายสินค้า ขายได้เพิ่มขึ้น สองเท่า เมื่อยกระดับภาพลักษณ์ สินค้า 	<p>ผลลัพธ์เชิงสังคม</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้ถูกจ้างงานมีอาชีพ และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีส่วนร่วมใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน อย่างครบวงจร 	
<p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ในส่วนของการเก็บข้อมูลศักยภาพตำบล โครงการ U2T ควรทำหน้าที่สนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับพัฒนาสังคมตำบลมากกว่าเก็บข้อมูลเอง</p>			